

THÁI THUY

Nâng cao chất lượng công tác phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi

Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 năm học 2022 - 2023 thật sự khởi sắc đối với ngành giáo dục và đào tạo huyện Thái Thụy khi xếp thứ hai toàn tỉnh về số lượng học sinh đạt giải nhất. Qua đó từng bước khẳng định vị thế trong sự phát triển chung của ngành giáo dục toàn tỉnh.



Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo trao quà cho học sinh huyện Thái Thụy đạt giải cao tại kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh.

Phát huy vai trò người thầy

Xác định "muốn có trò giỏi thì phải có thầy giỏi", những năm qua, ngành giáo dục huyện Thái Thụy luôn coi trọng, kịp thời động viên, khuyến khích các thầy cô giáo có thành tích cao trong giảng dạy và bồi dưỡng học sinh giỏi. Ông Đỗ Trường Sơn, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện cho biết: Đội ngũ giáo viên phụ trách đội tuyển lớp 9 của Thái Thụy so với các huyện, thành phố trong tỉnh còn mỏng về số lượng. Nhiều giáo viên tuổi đã cao nhưng rất tâm huyết với nghề. Các thầy cô phụ trách các đội tuyển học sinh giỏi tỉnh lớp 9 vất vả, áp lực nhất trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi. Bởi kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh là kỳ thi đầu tiên, đầu tư chính thức duy nhất trong 9 năm học của học sinh. Ngoài việc khẳng định nỗ lực của mỗi giáo viên, học sinh trong suốt 9 năm học phổ thông, kỳ thi còn mang "màu cờ sắc áo" của giáo dục toàn huyện. Vì vậy, ngành giáo dục huyện luôn quan tâm động viên, khích lệ các thầy cô giáo thi đua phấn đấu dạy tốt,

mang thành tích về cho huyện nhà. Trường THCS Nguyễn Đức Cảnh và Trường Tiểu học và THCS Thái Hưng là 2 trường có chất lượng tốt về công tác bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 6, 7, 8 để Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện hình thành, xây dựng đội tuyển học sinh giỏi lớp 9. Để làm được điều đó, ban giám hiệu các trường luôn đề cao năng lực và trách nhiệm của người thầy, coi đó là yếu tố quyết định để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, nhất là trong đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi. Thầy giáo Bùi Văn Hữu, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Thái Hưng cho biết: Khác với các hoạt động giáo dục khác, công tác bồi dưỡng học sinh giỏi đòi hỏi giáo viên không chỉ có kiến thức vững vàng mà còn phải là người có khả năng "truyền lửa" đam mê học tập và sáng tạo. Do đó, khi phân công nhiệm vụ, nhà trường luôn chọn ra đội ngũ giáo viên ưu tú vừa giỏi về chuyên môn vừa có tinh thần nhiệt tình, trách nhiệm để tham gia giảng dạy. Bên cạnh những thầy cô giàu kinh nghiệm, nhà trường cũng luôn sẵn sàng tạo

điều kiện để những giáo viên trẻ có cơ hội được "thử lửa" dưới sự dẫn dắt của các thầy cô đi trước. Điều đó vừa tạo nguồn kế cận vừa không bị khủng hoảng về lực lượng giáo viên bồi dưỡng học sinh giỏi. Cô giáo Đỗ Thị Thu Huyền, giáo viên môn Tiếng Anh, Trường Tiểu học và THCS Thái Hưng chia sẻ: Cùng với việc tạo cho các em niềm say mê và hứng thú môn học, chúng tôi quan tâm cả điều kiện, hoàn cảnh gia đình học sinh, nắm bắt tâm sinh lý từng em trong đội tuyển, cách học, quá trình tự học của học sinh là yếu tố quyết định sự thành công trong công tác bồi dưỡng; tự vấn cho các em cách sử dụng quỹ thời gian một cách hợp lý và hiệu quả, bảo đảm thời gian nghỉ ngơi, giải trí; chú ý kết hợp các biện pháp về tâm lý.

Những con số "biết nói"

Trong kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh năm học 2022 - 2023, ngành giáo dục huyện Thái Thụy có những chuyển biến tích cực khi đứng thứ hai về số lượng học sinh đạt giải nhất.

Trong 50 học sinh đạt giải có 7 giải nhất, 11 giải nhì, 11 giải ba và 21 giải khuyến khích. Trường Tiểu học và THCS Thái Hưng có 14 học sinh đạt giải, Trường THCS Nguyễn Đức Cảnh có 36 học sinh đạt giải. Một số đội tuyển có số lượng học sinh đạt giải nhiều như đội tuyển Tiếng Anh (10/10 học sinh đạt giải); Sinh học (9/10 học sinh đạt giải); Toán, Địa lý, Vật lý (mỗi đội 6/10 học sinh đạt giải). Để có cơ sở tuyển chọn nguồn học sinh giỏi tỉnh, hàng năm, ngành giáo dục huyện Thái Thụy tổ chức đợt khảo sát năng lực học sinh cấp THCS khối 6, 7, 8 để lựa chọn những học sinh thật sự xuất sắc, từ đó có kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao năng lực học tập của từng em.

Cùng với chất lượng học sinh giỏi tỉnh, năm học vừa qua ngành giáo dục Thái Thụy cũng ghi dấu ấn tại nhiều cuộc thi, sân chơi khác. Tại sân chơi giải Tiếng Anh qua mạng cấp quốc gia (IOE) dành cho học sinh khối 4, 5, 8, 9, toàn huyện có 7 học sinh đạt giải (trên tổng số 16 học sinh toàn tỉnh đạt giải), trong đó có 1 huy chương bạc, 3 huy chương đồng và 3 giải khuyến khích. Thái Thụy cũng là huyện duy nhất có em Vũ Trọng Dương (Trường THCS Nguyễn Đức Cảnh) tham gia và đạt huy chương bạc vòng quốc gia nội dung giải Tiếng Anh qua mạng dành cho học sinh lớp 8 và lớp 9. Tham gia sân chơi Violymphic, toàn huyện có 1.133 học sinh đạt giải, tăng 647 học sinh so với năm học trước, trong đó có 118 huy chương vàng, 115 huy chương bạc, 256 huy chương đồng và 644 giải khuyến khích. Đặc biệt, với nội dung giải Toán bằng tiếng Anh qua mạng lớp 8, Thái Thụy có em Dương Quốc Nguyễn, Trường THCS Nguyễn Đức Cảnh đạt huy chương vàng và là thủ khoa toàn quốc. Năm học 2022 - 2023 còn mang về cho ngành giáo dục huyện Thái Thụy một thành tích ấn tượng đó là hai chị em ruột Lê Ngọc Thiên Ân (học lớp 5) và Lê Ngọc Bảo (học lớp 3), Trường Tiểu học thị trấn Diêm Điền đã xác lập kỷ lục "học sinh nhỏ tuổi nhất sáng tác, dịch và vẽ minh họa truyện song ngữ".

Ông Đỗ Trường Sơn, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thái Thụy cho biết thêm: Kết quả công tác bồi dưỡng học sinh giỏi những năm qua đã khẳng định sự chung sức đồng lòng, vào cuộc của tập thể đội ngũ nhà giáo và ý thức tự giác, niềm tin, nỗ lực học tập không ngừng của mỗi học sinh. Đây là động lực để toàn ngành quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm học 2023 - 2024.

DẶNG ANH

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN KIẾN XƯƠNG Chăm lo cho người lao động

Những năm qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Kiến Xương và các công đoàn cơ sở luôn quan tâm chăm lo đời sống cho người lao động (NLĐ), nhất là những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau, bệnh tật, tạo động lực để NLĐ tích cực sản xuất, nâng cao hiệu quả công việc, cải thiện đời sống. Bà Vũ Châu Loan, Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Hanul Việt Nam (thị trấn Kiến Xương) cho biết: Là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài nhưng ngay từ khi thành lập Công ty đã thành lập tổ chức công đoàn với 1.150 đoàn viên, sinh hoạt ở 15 tổ công đoàn. Chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho NLĐ, Ban Chấp hành Công đoàn, Ban Giám đốc thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức đối thoại định kỳ với NLĐ tạo mối quan hệ hài hòa giữa NLĐ và lãnh đạo doanh nghiệp. Tích cực tham gia xây dựng định mức lao động, chế độ phúc lợi, khen thưởng, sửa đổi bổ sung thỏa ước lao động tập thể, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động... Chính vì thế, NLĐ luôn được hưởng đầy đủ, kịp thời các chế độ, yên tâm gắn bó với doanh nghiệp, tích cực làm việc, thu nhập bình quân đạt 5 triệu đồng/người/tháng.

Bà Đào Thị Yến, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Long Hành Thiên Hạ (cụm công nghiệp Vũ Quý) cho biết: Công đoàn Công ty hiện có 1.700 đoàn viên, sinh hoạt ở 15 tổ công đoàn. Những năm qua, Công đoàn đã kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của NLĐ; tình hình quan hệ lao động; sản

xuất, kinh doanh, việc thực hiện chế độ, chính sách của doanh nghiệp, tham gia xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ; tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà dịp lễ, tết, hỗ trợ kinh phí xây nhà cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Điển hình là trường hợp của chị Đoàn Thị Thanh chống mất sớm, nuôi 2 con nhỏ hoàn cảnh rất khó khăn đã được hỗ trợ. Chị Thanh cho biết: Mặc dù thu nhập mỗi tháng được 7,5 triệu đồng nhưng cứ làm ra đến đâu tôi đều dồn hết vào chữa bệnh cho chồng con đến đó nên cuộc sống vô cùng vất vả. Được sự quan tâm hỗ trợ của Công đoàn Công ty, vừa qua tôi đã làm thủ tục để nghỉ hỗ trợ kinh phí xây nhà "Mái ấm công đoàn" để tôi sớm ổn định cuộc sống. Đây là mong ước lớn nhất của tôi.

Ông Phạm Văn Thành, Chủ tịch LĐLĐ huyện Kiến Xương cho biết: Với vai trò đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho NLĐ, nhiệm kỳ 2018 - 2023, các cấp công đoàn sâu sát cơ sở, nắm bắt, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng, kịp thời giải quyết các kiến nghị của NLĐ. Hàng năm, LĐLĐ huyện phối hợp và tham gia cùng các cơ quan chức năng kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; triển khai, hướng dẫn công đoàn cơ sở tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, NLĐ. Kết quả, 100% cơ quan hành chính sự nghiệp tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, 76% doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh tổ chức hội nghị NLĐ. Tính đến nay có 82,2% công nhân lao động được ký hợp đồng lao động,

tham gia đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp. Đặc biệt, trong thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, một số doanh nghiệp không có đơn hàng phải thu hẹp sản xuất, cắt giảm lao động ảnh hưởng đến việc làm, tiền lương, chế độ, chính sách của NLĐ, do đó LĐLĐ huyện đã làm việc với các doanh nghiệp thống nhất việc chi trả lương, các chế độ, chính sách cho NLĐ theo đúng quy định, đồng thời đề nghị các công ty tiếp nhận số lao động bị mất việc vào làm việc. Việc chăm lo đời sống của NLĐ luôn được các cấp công đoàn từ huyện đến cơ sở quan tâm. Trong đó, đã tạo điều kiện cho 8 gia đình công nhân viên chức lao động được vay vốn quốc gia giải quyết việc làm với số tiền 372 triệu đồng; tổ chức chương trình "Tết sum vầy", đón tết cùng công nhân lao động tại các doanh nghiệp. 5 năm qua, LĐLĐ huyện đã trao 3.680 suất quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn, công nhân viên chức lao động có con bị khuyết tật với tổng số tiền trên 1,5 tỷ đồng; các công đoàn cơ sở khởi doanh nghiệp trao trên 27.000 suất quà với tổng số tiền trên 6,5 tỷ đồng. Ngoài ra, LĐLĐ huyện còn phát động hỗ trợ 11 đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn xây nhà "Mái ấm công đoàn" với kinh phí hàng trăm triệu đồng.

Thời gian tới, LĐLĐ huyện Kiến Xương tiếp tục hướng các hoạt động về cơ sở, tổ chức các hoạt động chăm lo cho NLĐ thiết thực, hiệu quả, góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.

THU THUY



Sản xuất tại Công ty TNHH Long Hành Thiên Hạ (cụm công nghiệp Vũ Quý).

TÂY LƯƠNG

Nhiều hoạt động an sinh xã hội hiệu quả

Phát huy sức mạnh đoàn kết và phong trào thi đua "Dần vận khéo" trong cộng đồng, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể xã Tây Lương (Tiền Hải) đã triển khai nhiều hoạt động chăm lo cho người nghèo, người yếu thế, đóng góp tích cực vào công tác an sinh xã hội tại địa phương.

2 năm trở lại đây, hội lái xe thôn Nghĩa được biết đến là tổ chức tích cực chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn của thôn Nghĩa với những hoạt động thiết thực. Ông Hoàng Văn Xô, hội lái xe thôn Nghĩa cho biết: Hội được thành lập dựa trên sự mong muốn, tự nguyện của các thành viên là con em quê hương đang làm nghề lái xe trong và ngoài xã, với mục đích thông qua tổ chức để vận động các nguồn lực ủng hộ, tài trợ của các thành viên để kịp thời giúp đỡ, động viên các hội viên khi gặp khó khăn, hoạn nạn. Cùng với đó, hội còn hướng đến các hoạt động cộng đồng như tặng gạo, thẻ bảo hiểm cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn của thôn với phương châm

"Đoàn kết, đùm bọc, giúp đỡ nhau trong cuộc sống". Trong năm 2022, chúng tôi đã trao 960kg gạo cho 7 trường hợp có hoàn cảnh khó khăn của thôn với mức hỗ trợ 10kg gạo/hộ/tháng. Là thành viên nòng cốt của hội lái xe thôn Nghĩa, anh Tô Quang Trung không

quản ngại nắng mưa cùng các thành viên đến từng ngõ, từng hẻm để "không ai bị bỏ lại phía sau". Anh Trung cho biết: Ngoài các hoạt động của hội, chúng tôi còn chịu trách nhiệm theo dõi, động viên và giúp đỡ từng hoàn cảnh trong thôn. Từ đó, hàng tháng sẽ có báo

cáo đầy đủ về hoàn cảnh của từng gia đình, giúp việc hỗ trợ chính xác, phù hợp nhất.

Gia đình bà Trần Thị Sơn có hoàn cảnh đặc biệt, bà bị liệt suốt 5 năm qua, cuộc sống rất khó khăn. Nhờ được sự quan tâm, hỗ trợ gạo hàng tháng nên cuộc sống của gia đình bà đã bớt khó khăn. "Chúng tôi rất vui vì được hội lái xe của thôn giúp đỡ. Tuy chỉ là những phần quà nhỏ nhưng tiếp thêm động lực để chúng tôi cố gắng sống tốt. Tôi mong hội lái xe thôn Nghĩa sẽ ngày càng phát triển để giúp đỡ nhiều hơn các hoàn cảnh khó khăn" - ông Hoàng Văn Dương, chồng bà Sơn chia sẻ.

Bên cạnh hoạt động của hội lái xe thôn Nghĩa, xã Tây Lương đã huy động được 436 suất quà trị giá trên 220 triệu đồng tặng hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn dịp tết Nguyên đán 2023. Huy động nguồn lực từ các tổ chức và trích quỹ "Vì người nghèo" của xã hỗ trợ xây nhà cho bà Hoàng Thị Lụa và bà Hoàng Thị Tèo ở thôn Hiền. Cùng với đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã



Đại diện hội lái xe thôn Nghĩa trao gạo cho gia đình bà Trần Thị Sơn, xã Tây Lương (Tiền Hải).

vận động sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân và hội cấp trên hỗ trợ 5 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn đến 18 tuổi với mức hỗ trợ 3,6 triệu đồng/năm. Hội Chữ thập đỏ xã kêu gọi ủng hộ cho bà Tô Thị Lớn, thôn Thượng mắc bệnh hiểm nghèo với số tiền trên 27 triệu đồng.

Ông Hà Ngọc Triển, Phó Bí thư Đảng ủy xã Tây Lương đánh giá: Bằng sự hỗ trợ cả về vật chất lẫn tinh thần, các tổ chức, cá nhân đã kịp thời động viên, giúp đỡ các hoàn cảnh vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Thông qua các hoạt động đó góp phần cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, tạo sự đoàn kết, yêu thương, gắn bó trong nhân dân. Để phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, cấp ủy, chính quyền xã sẽ tiếp tục quán triệt, triển khai các nội dung liên quan đến công tác dân vận và phong trào thi đua "Dần vận khéo" trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội; làm tốt công tác tuyên truyền tạo sự lan tỏa về hoạt động của hội lái xe thôn Nghĩa; vận động các tổ chức, cá nhân và con em quê hương trên khắp mọi miền Tổ quốc tham gia ủng hộ quỹ "Vì người nghèo", quy nhân đạo để hỗ trợ thêm nhiều đối tượng khó khăn.

NGUYỄN TRIỆU

Thực hiện nghiêm công tác vận chuyển cấp cứu trên địa bàn tỉnh

Để công tác vận chuyển cấp cứu được thực hiện hiệu quả, Sở Y tế đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị khám chữa bệnh trong tỉnh thực hiện nghiêm công tác vận chuyển cấp cứu người bệnh.

Sở Y tế yêu cầu các đơn vị quản trịệt toàn thể cán bộ, nhân viên tuyệt đối không liên hệ, tư vấn, cung cấp cho người bệnh, người nhà bệnh nhân địa chỉ các tổ chức, cá nhân vận chuyển cấp cứu chưa được Sở Y tế cấp phép để thực hiện vận chuyển ra viện, chuyển tuyến... Quản lý, kiểm soát chặt ngay từ cổng đối với các xe vận chuyển cấp cứu vào bệnh viện mà trên xe không chở bệnh nhân; không cho các xe vận chuyển cấp cứu vào đón người bệnh nếu bên ngoài xe không có phù hiệu, trang thiết bị được gắn có định theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế; báo cáo, thông tin kịp thời cho Sở khi phát hiện các xe vận chuyển cấp cứu chưa được cấp phép và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm tại đơn vị... Bên cạnh đó, Sở Y tế đã yêu cầu các đơn vị vận chuyển cấp cứu đã được phép hoạt động cần thực hiện nghiêm túc, bảo đảm chất lượng hoạt động các xe đang vận chuyển cấp cứu; báo cáo Sở khi có các thay đổi liên quan đến hoạt động của đơn vị. Các xe tham gia vận chuyển phải bảo đảm đúng quy định tại Thông tư số 27/2017/TT-BYT của Bộ Y tế ban hành ngày 28/6/2017 và đã được Sở Y tế cấp phép lưu hành.

Để các cơ sở khám chữa bệnh nắm được thông tin các đơn vị tư nhân đã được cấp phép hoạt động và các xe vận chuyển đã được thẩm định cấp phép tỉnh đến ngày 16/6/2023, Sở Y tế cũng đã công bố danh sách các đơn vị. Cụ thể, hiện nay, ngoài xe vận chuyển cấp cứu của Trung tâm Cấp cứu 115 và xe vận chuyển cấp cứu ở một số bệnh viện công lập tuyến huyện, 5 đơn vị ngoài công lập đã được cấp giấy phép hoạt động như: Dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh Thái Việt, Trung tâm Vận chuyển cấp cứu Hưng Hà, Trung tâm Vận chuyển cấp cứu 808115, Dịch vụ vận chuyển cấp cứu 911 và Cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh trong nước Tâm Đức.

Bác sĩ Trần Thị Quỳnh Anh, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế cho biết: Nếu sử dụng xe cấp cứu chưa được phép lưu hành có thể gặp nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, thậm chí tính mạng người bệnh như: người thực hiện hoạt động tham gia cấp cứu trên xe chưa bảo đảm trình độ chuyên môn, chưa thực hiện được các danh mục cấp cứu kịp thời cho người bệnh trên xe; xe chưa có đủ các trang thiết bị phục vụ cấp cứu... Vì thế, thời gian qua, Sở đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các đơn vị trong tỉnh khi vận hành chính việc sử dụng xe cấp cứu chưa được phép lưu hành.

HOANG LANH